

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังประกาศกฎอัยการศึก, ดีลเลอร์คาดรพท.ดูแลตลาด

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ โดยดีลเลอร์ระบุว่า สถานการณ์การเมืองจะเป็นปัจจัยหลักที่ชี้หน้าเงินบาทวันนี้ แต่คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้เข้าดูแลตลาดในวันนี้ ด้วยการขายดอลลาร์

*พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 03.00 น.ของวันนี้ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย พร้อมประกาศให้ทุกฝ่ายหยุดการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาของชาติโดยเร็วที่สุด

*คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(กปปส.) เผยว่า กลุ่มกปปส.จะงดกิจกรรมการเดินเคลื่อนไหวในวันนี้ไปก่อน หลังมีการประกาศกฎอัยการศึกในเช้าวันนี้ โดยแกนนำจะประชุมประเมินสถานการณ์ในเช้านี้ก่อน

*ขณะที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) ยืนยันว่าจะชุมนุมต่อไป จนกว่าอีกฝ่ายจะยุติการชุมนุม, มีนายกรัฐมนตรี้ที่มาจากทางเลือกตั้ง และบ้านเมืองอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

*เียนทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือนครึ่ง เมื่อเทียบกับดอลลาร์ และยูโร ในช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) รวมทั้งการร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐ และการพุ่งขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรยุโรป

*ตลาดคาดว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะคงนโยบายในการประชุมในวันนี้ และวันพรุ่งนี้ ขณะที่เทรดเดอร์จะจับตาดูการแถลงข่าวของนายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ผู้ว่าการบีโอเจ หลังการประชุม โดยถ้านายคูโรดะแสดงความเห็นเชิงผ่อนคลายนโยบาย ในวันพรุ่งนี้ดอลลาร์/เียนก็อาจจะสามารถทรงตัวอยู่ได้ แต่ถ้าเขาย้ำมุมมองเศรษฐกิจเชิงบวก ตลาดก็จะถือว่านี่เป็นสัญญาณว่า เขายอมรับเียนที่แข็งค่าขึ้น และหุ้นที่ร่วงลง

*ดอลลาร์เผชิญแรงกดดัน จากการร่วงลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยข้อมูลเศรษฐกิจที่ไร้ทิศทาง และแนวโน้มเชิงผ่อนคลายนโยบายจากทาง

ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) กดดันผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ

*ยูโรเผชิญแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของยูโรโซน เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว และการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) จะใช้มาตรการกระตุ้นในต้นเดือนหน้า

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.497 บาท

*08.46 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.55/57 จาก 32.43/47 เมื่อวาน

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.52/56 จาก 32.45/47 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 101.55/59 จาก 101.49 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3708/12 จาก 1.3707 เมื่อวาน

"เข้านี้(บาท)อ่อนค่าขึ้นไป ก่อนที่จะโดนทุบลงมา(ขายดอลลาร์) เหมือนมีคนเข้ามาดูแล ปัจจัยวันนี้คงต้องการเมืองเป็นหลัก ว่าทหารจะประกาศออกมาอีก" ดีลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทอ่อนค่าไปค่อนข้างเร็วในช่วงเปิดตลาด ตอบรับกับการประกาศใช้กฎอัยการศึก แต่หลังจากนั้นก็มีความขายดอลลาร์ออกมา หนุนให้เงินบาทฟื้นตัวขึ้นได้บ้าง โดยมองว่า ปัจจัยหลักที่จะชี้้นำเงินบาทในวันนี้ คือความเคลื่อนไหวจากทางกองทัพว่าจะจัดการกับสถานการณ์การเมืองต่อไปอย่างไร หลังใช้กฎอัยการศึกแล้ว ดีลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.65 และแนวต้าน 32.55 ขณะที่เมื่อช่วงเปิดตลาดวันนี้ เงินบาทไปอ่อนค่าสุดที่ 32.62 ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 1 สัปดาห์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้ค้นหาหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้